



# เอกสารข่าวต่างประเทศ

## FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

### ประมวลข่าวต่างประเทศ

#### ๑. สหราชอาณาจักร

- ลอนดอนขยายพื้นที่เขตปล่อยมลพิษต่ำเป็นพิเศษครอบคลุมทั้งเมือง

#### ๒. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

- ศาลสูงปากีสถานได้ชะลอการลงโทษอดีตนายกรัฐมนตรี Imran Khan ฐานรับสินบน

#### ๓. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

- นายกเทศมนตรีกรุงไทเปเยือนนครเซี่ยงไฮ้หวังจะสร้างเสถียรภาพระหว่างทั้งสองประเทศ

๑. ลอนดอนขยายพื้นที่เขตปล่อยมลพิษต่ำเป็นพิเศษครอบคลุมทั้งเมือง (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ลอนดอนได้ขยายเขตการจำกัดเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษครอบคลุมทั่วทั้งเมือง โดยตั้งเป้าไปที่ยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษไม่ได้ตามค่ามาตรฐานในอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมรายวัน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม กรุงลอนดอน เมืองหลวงของอังกฤษได้ขยาย "เขตปล่อยมลพิษต่ำเป็นพิเศษ" ซึ่งประกาศในปี ๒๕๖๒ ในเขตใจกลางเมือง เพื่อแก้ปัญหาหมอกพิษทางอากาศ โดยยานพาหนะที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปล่อยมลพิษจะถูกปรับเป็นเงิน ๑๒.๕ ปอนด์ หรือประมาณ ๑๖ ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเข้าพื้นที่ดังกล่าว

ผู้เสนอนโยบาย กล่าวว่า การขยายพื้นที่เขตปล่อยมลพิษต่ำเป็นพิเศษจะช่วยขจัดมลพิษทางอากาศและนำไปสู่การปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีระบบขนส่งสาธารณะจำกัด ได้ต่อต้านอย่างรุนแรง โดยกล่าวว่า การเรียกเก็บเงินนั้นเกินจริง ทำให้การประท้วงลุกลามไปทั่วทุกพื้นที่

พลเมืองอังกฤษได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา

นายซาดิก ข่าน นายกรัฐมนตรีนครลอนดอน กล่าวว่า การตัดสินใจขยายเขตปล่อยมลพิษต่ำเป็นพิเศษไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถึงอย่างนั้นก็จำเป็นต้องลดมลพิษทางอากาศเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน และยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหามลพิษที่เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัญหาใกล้ตัว

ที่มา : [https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230829\\_31/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230829_31/) (สำนักข่าว NHK WORLD – JAPAN)

**๒. ศาลสูงปากีสถานชะลอการลงโทษอดีตนายกรัฐมนตรี Imran Khan ฐานรับสินบน (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖)**

ศาลสูงกรุงอิสลามาบัดในปากีสถาน ได้ชะลอการลงโทษจำคุกอดีตนายกรัฐมนตรี Imran Khan เป็นเวลา ๓ ปี จากความผิดในคดีทุจริต และได้รับการประกันตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ศาลชั้นต้นในกรุงอิสลามาบัดได้ตัดสินว่า นาย Imran Khan มีความผิดฐานไม่เปิดเผยของขวัญ ซึ่งได้รับจากประมุขและผู้นำนานาชาติ ระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยนาย Khan ปฏิเสธข้อกล่าวหาและยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นสูง

อดีตนายกรัฐมนตรี Imran Khan ยังคงถูกคุมขังอยู่เรื่อยมา จากการที่เขาเผชิญกับข้อกล่าวหามากมาย หลังจากพ่ายแพ้จากการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม นาย Imran Khan ยังคงเป็นฝ่ายค้านคนสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมาก ในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาความมั่นคง ความไม่สงบทางการเมือง และอัตราเงินเฟ้อในระดับสูง

ในเดือนพฤษภาคม กลุ่มคนที่สนับสนุนนาย Imran Khan ได้ออกมาประท้วงทั่วกรุงอิสลามาบัด รวมไปถึงสมาชิกพรรคที่ออกมาประท้วงบนท้องถนนและมีการปะทะกับตำรวจ

คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งห้ามนาย Imran Khan ลงสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี เขายังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยอ้างว่ารัฐบาลพยายามขัดขวางไม่ให้เขาลงแข่งขันการเลือกตั้ง

อนึ่ง การเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นอย่างช้าที่สุดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอน

ที่มา : [https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230829\\_37/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230829_37/) (สำนักข่าว NHK WORLD – JAPAN)

**๓. นายกรัฐมนตรีกรุงไทเปเยือนนครเซี่ยงไฮ้หวังจะสร้างเสถียรภาพระหว่างทั้งสองประเทศ**

(๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖)

นาย Chiang Wan-an นายกรัฐมนตรีกรุงไทเป เริ่มเยือนนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า เขาจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพผ่านการเจรจา

จุดประสงค์ของการมาเยือนของนาย Chiang Wan-an คือการเข้าร่วมการประชุมไทเป-เซี่ยงไฮ้ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยทั้งสองเมืองผลัดกันเป็นเจ้าภาพการประชุมมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ซึ่งในปีนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้พบปะกันเป็นครั้งแรกในรอบ ๔ ปีหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

นาย Chiang Wan-an ได้เน้นย้ำกับผู้สื่อข่าวถึงความสำคัญของการเจรจากับจีนก่อนออกเดินทางจากสนามบินในกรุงไทเป เขากล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์จะซับซ้อนแต่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไต้หวันจะมีเสถียรภาพผ่านการเจรจาที่จริงจัง เขากล่าวอีกว่า ไต้หวันต้องการให้สถานการณ์ที่ซับซ้อนนั้นดีขึ้นด้วยการกระทำที่เป็นรูปธรรม

นายกรัฐมนตรี Chiang Wan-an เป็นหลานชายคนสำคัญของ Chiang Kai-shek ประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวันซึ่งพ่ายแพ้ให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในสงครามกลางเมืองของจีน ทำให้เขาต้องลี้ภัยไปไต้หวัน โดย Chiang Wan-an ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกรุงไทเปหลายคนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีไต้หวัน นาย Chiang Wan-an จึงถูกมองว่าเป็นความหวังของพรรคก๊กมินตั๋ง ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน โดยความสนใจมุ่งไปที่ท่าทีของจีนว่าจะต้อนรับ Chiang Wan-an สู่เซี่ยงไฮ้มากน้อยเพียงใด

ที่มา : [https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230829\\_14/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230829_14/) (สำนักข่าว NHK WORLD – JAPAN)

นางสาวสุภาภรณ์ หม่อโปกู่  
นักศึกษาฝึกงาน  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖